

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả thực hiện các kiến nghị tại Báo cáo số 190/BC-HĐND ngày 10/7/2017 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh**

Thực hiện Thông báo số 22/TB-ĐGS ngày 24/9/2020 của Đoàn Giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh về nội dung, đề cương báo cáo giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau khảo sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh; Ban Dân tộc tỉnh báo cáo với nội dung như sau:

#### **I. Kết quả thực hiện các kiến nghị tại Báo cáo số 190/BC-HĐND ngày 10/7/2017:**

##### **1. Đối với các dự án định canh, định cư tập trung do Ban Dân tộc tỉnh làm chủ đầu tư:**

a) Kết quả đầu tư hoàn thiện các công trình hạ tầng thiết yếu:

Năm 2015, UBND tỉnh giao cho Ban Dân tộc tỉnh làm chủ đầu tư thực hiện các dự án ĐCĐC tập trung tại Công văn số 6715/UBND-ĐNMN ngày 31/12/2015. Trên cơ sở đó, Ban Dân tộc tỉnh đã tiến hành chuẩn bị các thủ tục đầu tư và đến cuối năm 2016, có 04 dự án được khởi công xây dựng, 01 dự án được khởi công xây dựng vào tháng 10/2017. Tổng mức đầu tư của 05 dự án này là 62.348,288 triệu đồng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện các dự án này đã phát sinh nhiều tồn tại, vướng mắc đã dẫn đến việc thực hiện chậm trễ và nhiều lần phải điều chỉnh kéo dài thời gian thực hiện. Đến nay, có 04 /5 dự án đã được nghiệm thu, bàn giao cho địa phương và phê duyệt quyết toán; 01 dự án đã tổ chức nghiệm thu và bàn giao 22/45 lô đất cho địa phương để người dân vào định cư. Kết quả đầu tư như sau:

- Dự án định canh, định cư tập trung xóm Bà Nót, thôn Mang Trảy, xã Sơn Lập, huyện Sơn Tây: Dự án này được khởi công xây dựng vào cuối tháng 12/2016 với tổng mức đầu tư là 7.697,83 triệu đồng; các hạng mục đầu tư gồm: Đường giao thông nội vùng, ngoại vùng; Hệ thống cấp điện; San nền; thoát nước; gia cố mái taluy; hệ thống cấp nước; dự án này đã được thi công hoàn thành trong tháng 10/2018.

Ngày 24/10/2018, Sở Xây dựng đã kiểm tra tại hiện trường xây dựng dựng và thông báo kết quả kiểm tra đã chỉ ra một số tồn tại cần phải khắc phục. Đồng thời trong thời điểm này, công trình xảy ra sự cố mái taluy âm ở một góc công trình (phần đất gù) xuất hiện vết nứt có nguy cơ sạt lở; một số điểm trên đường giao thông nội vùng bị nứt, bong lớp mặt do xe tải chở keo

chạy qua. Ban Dân tộc tỉnh đã yêu cầu đơn vị tư vấn quản lý dự án (*là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh*) và các đơn vị thi công, tư vấn giám sát thực hiện việc khắc phục những tồn tại theo yêu cầu của Sở Xây dựng và khắc phục sự cố mái taluy âm. Sau khi khắc phục; dự án được Sở Xây dựng thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành dự án trong tháng 3/2019. Trên cơ sở đó, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức bàn giao toàn bộ dự án này cho UBND huyện Sơn Tây để đưa vào sử dụng vào ngày 25/4/2019. Dự án này đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quyết toán hoàn thành với tổng giá trị quyết toán được duyệt là 7.574,69 triệu đồng.

- *Dự án định canh, định cư tập trung thôn Nước Nẻ (nay là Nước Y), xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ*: Dự án này được khởi công xây dựng vào cuối năm 2016 với tổng mức đầu tư là 10.285,10 triệu đồng. **Các hạng mục đầu tư gồm: Đường giao thông nội vùng, ngoại vùng; Hệ thống cấp điện; San nền; thoát nước; gia cố mái taluy; 09 giếng nước;** dự án này được thực hiện hoàn thành trong tháng 9/2018.

Sau khi dự án hoàn thành Ban Dân tộc tỉnh đã đề nghị Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình. Tuy nhiên, trong thời gian này do ảnh hưởng của thiên tai một phần mái taluy âm bị nứt nẻ, có nguy cơ bị sạt lở, ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức kiểm tra và yêu cầu đơn vị thi công tổ chức khắc phục, đồng thời khắc phục các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật tại một số vị trí của từng hạng mục do thi công chưa đạt yêu cầu. Tuy nhiên do trong thời gian này, thời tiết không thuận lợi và phải tìm phương án xử lý kỹ thuật tốt nhất nên đến tháng 01/2019, đơn vị thi công mới thực hiện xong việc khắc phục và Ban Dân tộc đã yêu cầu đơn vị tư vấn quản lý dự án kiểm tra công tác khắc phục. Sau khi khắc phục hoàn thành, Sở Xây dựng đã tổ chức kiểm tra và thông báo chấp thuận kết quả kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình; ngày 03/5/2019, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức bàn giao toàn bộ dự án này cho UBND huyện Ba Tơ để đưa vào sử dụng. Dự án này đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quyết toán hoàn thành với tổng giá trị quyết toán được duyệt là 10.072,327 triệu đồng.

- *Dự án định canh, định cư tập trung Nà Kpác, thôn Gổ, xã Trà Thanh, huyện Tây Trà*: Dự án này được khởi công xây dựng vào ngày 25/12/2016 với tổng mức đầu tư 12.779,00 triệu đồng. **Các hạng mục đầu tư gồm: Đường giao thông nội vùng, ngoại vùng; Hệ thống cấp điện; San nền; thoát nước; gia cố mái taluy; hệ thống cấp nước;** dự án này được thực hiện hoàn thành cơ bản trong tháng 12/2018 (*chỉ riêng hạng mục công trình cấp nước sinh hoạt hoàn thành trong tháng 02/2019*). Dự án được Sở Xây dựng kiểm tra nghiệm thu ngày 03/6/2019 và yêu cầu khắc phục một số tồn tại. Sau khi yêu cầu các đơn vị khắc phục hoàn thành; Sở Xây dựng đã chấp thuận nghiệm thu và Ban Dân tộc tỉnh đã bàn giao toàn bộ dự án cho UBND huyện Tây Trà. Dự án này đã

được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quyết toán hoàn thành với tổng giá trị quyết toán được duyệt là 12.655,321 triệu đồng.

- *Dự án định canh, định cư tập trung Đồng Tranh, thôn Mai Lành Hạ, xã Long Mai, huyện Minh Long:* Dự án này được khởi công xây dựng vào tháng 10/2017, với tổng mức đầu tư là 14.995 triệu đồng. Các hạng mục đầu tư gồm: san ủi mặt bằng, đường giao thông, cấp - thoát nước và hệ thống điện. Dự án được hoàn thành vào tháng 4/2018 và được Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra nghiệm thu hoàn thành vào ngày 22/10/2018. Tuy nhiên, giữa tháng 12/2018, trên địa bàn huyện Minh Long xuất hiện nhiều đợt mưa lũ lớn đã làm sạt lở đất và hư hỏng các cơ, mái taluy và bê tông thoát nước dọc trong mặt bằng xây dựng công trình. Trong năm 2019, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh đã rà soát, bàn giao trước 22/45 lô đất tại dự án không bị ảnh hưởng của sạt lở cho UBND huyện Minh Long để tiến hành đưa các hộ dân vào ĐCĐC trước mùa mưa lũ năm 2019. Đến nay, đã có 19 hộ dân vào làm nhà ở khu ĐCĐC tập trung này.

Sau khi dự án bị sạt lở, Ban Dân tộc tỉnh đã chủ động báo cáo UBND tỉnh và các đơn vị liên quan; trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan như đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế, Ban Quản lý dự án đã 03 lần đề xuất biện pháp khắc phục và đề xuất cho phép thực hiện việc thu hồi đất đối với phần diện tích của các trụ điện và hành lang lưới điện (do trong quá trình lập hồ sơ thu hồi đất của dự án, đơn vị được hợp đồng thực hiện việc thu hồi đất không lập dự toán và thực hiện thu hồi đất đối với phần diện tích của các trụ điện và hành lang lưới điện 22Kv của dự án nên chưa có hồ sơ này để bàn giao cho ngành điện theo quy định) tại Báo cáo số 290/BC-BDT ngày 08/5/2019, tại văn bản số 528/BDT-CSĐT ngày 23/8/2019 và tại Tờ trình số 341/TTr-BDT ngày 16/6/2020.

Trên cơ sở đề xuất của Ban Dân tộc tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo và giao Sở Xây dựng thẩm định đề trình UBND tỉnh xem xét quyết định; Sở Xây dựng đã tổ chức kiểm tra thực tế tại hiện trường và lấy ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính. Ngày 01/10/2020, Sở Xây dựng có báo cáo đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo việc khắc phục theo hướng kiểm tra lại số hộ thực tế hiện nay cần ĐCĐC để điều chỉnh lại mặt bằng phân lô trong đó chuyển khu vực sạt lở thành đất trồng cây xanh và ngược lại, đồng thời điều chỉnh lại giải pháp thiết kế cho phù hợp nhằm đảm bảo an toàn cho người dân vào khu ĐCĐC tập trung nêu trên.

- *Dự án định canh định cư tập trung Nà Tà Kót, thôn Trà Khương xã Trà Lâm, huyện Trà Bông:*

Dự án này được khởi công xây dựng vào tháng 12/2016, với tổng mức đầu tư 14.963,457 triệu đồng. Các hạng mục đầu tư gồm: Đường giao thông nội vùng, ngoại vùng; Hệ thống cấp điện; San nền; thoát nước; gia cố mái taluy; hệ thống cấp nước; dự án này được thực hiện hoàn thành cơ bản trong tháng 10/2018. Dự án được Sở Xây dựng kiểm tra nghiệm thu ngày 24/8/2018

và yêu cầu khắc phục một số tồn tại. Sau khi yêu cầu các đơn vị khắc phục hoàn thành; Sở Xây dựng đã chấp thuận nghiệm thu và Ban Dân tộc tỉnh đã bàn giao toàn bộ dự án cho UBND huyện Trà Bồng. Dự án này đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quyết toán hoàn thành với tổng giá trị quyết toán được duyệt là 14.827,499 triệu đồng.

Trong số 05 dự án định canh định cư tập trung do Ban Dân tộc tỉnh làm chủ đầu tư; các dự án đều được đầu tư các hạng mục công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu (gồm: san ủi mặt bằng, đường giao thông, cấp - thoát nước và hệ thống điện sinh hoạt) theo quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Sở Xây dựng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đầu tư các dự án này do gặp nhiều khó khăn, vướng mắc nên kéo dài thời gian thực hiện; một số dự án sau khi thi công hoàn thành còn một số tồn tại, hạn chế; có 03 dự án bị sạt lở mặt bằng. Đến cuối năm 2019, tất cả các tồn tại, hạn chế, sạt lở của các dự án (trừ dự án Đồng Tranh tại huyện Minh Long) đã khắc phục, tổ chức nghiệm thu bàn giao cho các địa phương để đưa các hộ dân vào định canh định cư và đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quyết toán theo quy định. Đến nay, không có hạng mục nào của các dự án đã được bàn giao cho địa phương bị hư hỏng, xuống cấp.

*b) Tình hình hộ dân vào định cư tại các dự án:*

Việc xác định đối tượng thụ hưởng, tổ chức đưa đối tượng vào định cư tại các dự án được UBND tỉnh giao cho UBND huyện chỉ đạo triển khai thực hiện; qua kiểm tra, theo dõi của Ban Dân tộc tỉnh, tình hình hộ dân vào định cư tại các dự án như sau:

- Tại dự án định canh, định cư tập trung xóm Bà Nót, thôn Mang Trảy, xã Sơn Lập, huyện Sơn Tây: số hộ vào làm nhà ở 18 hộ/28 hộ; chính quyền địa phương chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho các hộ này.

- Tại dự án định canh, định cư tập trung thôn Nước Nẻ (nay là Nước Y), xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ: số hộ vào làm nhà ở kiên cố là 23 hộ/39 hộ, chính quyền địa phương chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho các hộ này.

- Tại Dự án định canh, định cư tập trung Nà Kpác, thôn Gõ, xã Trà Thanh, huyện Tây Trà: Số hộ vào làm nhà ở kiên cố 6 hộ và đang được chương trình hỗ trợ của UBMT TQVN tỉnh cho 49/49 hộ xây nhà kiên cố, đến nay đã gần xong; chính quyền địa phương chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho các hộ này.

- Tại dự án định canh, định cư tập trung Đồng Tranh, thôn Mai Lãnh Hạ, xã Long Mai, huyện Minh Long: số hộ vào xây dựng nhà ở kiên cố là 14/22/49 hộ (22 lô nằm trong khu vực an toàn đã bàn giao cho địa phương).

- Tại dự án định canh định cư tập trung Nà Tà Kót, thôn Trà Khương xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng: Số hộ vào làm nhà ở 49 hộ/49 hộ, xây dựng kiên cố và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đạt 100%.

Việc một số địa phương chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo báo cáo của các địa phương là do chính quyền địa phương chờ các hộ dân vào ở đầy đủ, ổn định rồi cấp cùng một lúc; chính quyền địa phương đang tiếp tục rà soát đối tượng đủ tiêu chí quy định, có nhu cầu sẽ đưa vào ở tại các dự án định canh định cư.

*c) Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ đối với hộ vào ở tại các dự án định canh định cư:*

Nguồn kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đối với hộ vào ở tại các dự án định canh định cư được phân bổ vào các năm 2014, 2015. Tuy nhiên, do việc triển khai thực hiện phân cơ sở hạ tầng của các dự án chậm nên không thể chi trả kinh phí hỗ trợ trong những năm đó; đến cuối năm 2017, nguồn kinh phí này đã bị thu hồi về ngân sách tỉnh theo quy định của Luật Ngân sách năm 2015. Vì vậy, hiện nay các địa phương không còn kinh phí để hỗ trợ. Riêng chỉ có dự án định canh, định cư tập trung xóm Bà Nót, thôn Mang Trầy, xã Sơn Lập, huyện Sơn Tây, UBND xã đã thực chi trả cho 6 hộ, hiện nay đang tiếp tục chi trả cho các hộ đã vào ở (nguyên nhân là do địa phương không nộp trả kinh phí theo quy định).

Ban Dân tộc tỉnh đã có văn bản đề xuất Sở Tài chính xem xét tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để các địa phương thực hiện chính sách này. Ngày 28/02/2020, UBND tỉnh đã có văn bản số 779/UBND-KT giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với UBND các huyện tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí sự nghiệp hỗ trợ cho các hộ đồng bào DTTS vào ở tại các dự án định canh, định cư tập trung đã hoàn thành. Tuy nhiên, đến nay nguồn vốn này vẫn chưa được bố trí.

*d) Về dự án định canh, định cư tập trung xóm Bà Nót, thôn Mang Trầy, xã Sơn Lập, huyện Sơn Tây có phần đất nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ:*

- Ngày 31/10/2016, Ban Dân tộc có Công văn số 24/BDT-BQL về việc đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng đất quy hoạch rừng phòng hộ để xây dựng dự án định canh, định cư tập trung xóm Bà Nót, thôn Mang Trầy, xã Sơn Lập, huyện Sơn Tây, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Ngày 07/11/2016, Sở NN&PTNT có ý kiến trả lời tại Công văn số 2795/SNNPTNT về việc thỏa thuận diện tích quy hoạch đất quy hoạch phòng hộ để xây dựng dự án định canh, định cư tập trung xóm Bà Nót, thôn Mang Trầy, xã Sơn Lập, huyện Sơn Tây; theo đó, Sở NN&PTNT thống nhất chuyển đổi mục đích sử dụng đối với diện tích 1.040m<sup>2</sup> đất, rừng phòng hộ để thực hiện dự án này; đồng thời đề nghị chủ đầu tư dự án làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét, thực hiện các thủ tục theo quy định.

- Ngày 22/6/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình số 2961/TTr-STNMT về việc thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, trình UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh; theo đó, bổ sung dự án Điểm định canh, định cư tập trung Xóm Bà Nót với diện tích quy hoạch là 1,9ha, trong đó diện tích đất rừng phòng hộ là 0,11ha.

- Ngày 31/7/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 534/QĐ-UBND về việc bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 cấp huyện; theo đó dự án định canh, định cư Xóm Bà Nót, thôn Mang Trầy, xã Sơn Lập, huyện Sơn Tây có diện tích đất quy hoạch là 1,95ha, trong đó đất rừng phòng hộ có 0,11 ha; căn cứ Quyết định này, chủ đầu tư và chính quyền địa phương phối hợp thực hiện xây dựng công trình hoàn thành, không gặp trở ngại, vướng mắc gì.

## **2. Đối với các dự án định canh, định cư tập trung do UBND huyện làm chủ đầu tư:**

*a) Dự án ĐCĐC tập trung I Nam, thôn Tà Vinh, xã Sơn Tân, huyện Sơn Tây:*

Trong các năm 2014, 2015 mới được ngân sách Trung ương bố trí vốn ĐTP 4.698 triệu đồng; ngân sách huyện bố trí 5.944,986 triệu đồng; dự án khởi công tháng 9/2014 đến tháng 9/2019 công trình hoàn thành, vì không đủ kinh phí cho nên phải thiếu các công trình thiết yếu gồm: trường Mẫu giáo, Nhà sinh hoạt cộng đồng. Theo báo cáo của UBND huyện Sơn Tây tại Tờ trình số 59/TTr-UBND ngày 17/7/2019 thì vị trí của dự án định canh định cư tập trung I Nam gần với các điểm trường mầm non, tiểu học cũng như gần nhà văn hóa thôn và gần với đất sản xuất của các hộ dân; hệ thống nước sinh hoạt được thiết kế để cấp nước sinh hoạt và tưới tiêu, đảm bảo ổn định cuộc sống của người dân vào định canh, định cư; vì vậy, UBND huyện Sơn Tây đã đề nghị UBND tỉnh cho phép dừng thực hiện dự án và đã được UBND tỉnh thống nhất tại Công văn số 4952/UBND-KT ngày 05/9/2020 và dự án đã quyết toán phần vốn đã thực hiện tại Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 02/6/2020. Hiện nay, địa phương đang hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đề cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở; đã có 18 hộ vào định canh định cư và được hỗ trợ kinh phí theo quy định.

*b) Dự án ĐCĐC tập trung đồi Mô Lên, xã Trà Lãnh, huyện Trà Trà (nay là huyện Trà Bồng):*

Trong các năm 2010 và 2011, dự án này được bố trí 3.850 triệu đồng (trong đó: ngân sách TW là 2.000 triệu đồng, ngân sách tỉnh là 1.800 triệu đồng và ngân sách huyện là 50 triệu đồng) và đã thực hiện được các hạng mục: san nền, phân lô, đường nội bộ, rãnh thoát nước (đạt 90% khối lượng); hệ thống nước sinh hoạt tập trung (cơ bản hoàn thành); hệ thống điện sinh hoạt (đạt 25% khối lượng); đường nội vùng vào điểm ĐCĐC (đạt 100% khối

lượng). Từ năm 2011 đến nay, dự án không được bố trí vốn để thực hiện hoàn thành các hạng mục đầu tư để đưa vào sử dụng. Trong năm 2019, UBND huyện Tây Trà đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện tiến hành kiểm tra, chốt khối lượng thực hiện thực tế tại hiện trường, cho thực hiện quyết toán dứt điểm khối lượng đã thực hiện, chấm dứt hợp đồng với các đơn vị thi công; cắt giảm hạng mục không cần thiết, đồng thời đã bố trí 1,3 tỷ đồng từ ngân sách huyện để thực hiện hoàn thiện dự án. Hiện nay dự án đã được đầu tư hoàn thành, có 8 hộ đã vào làm nhà ở kiên cố; chưa thực hiện việc hỗ trợ cho hộ dân.

*c) Dự án ĐCĐC tập trung thôn Làng Mâm, xã Ba Bích, huyện Ba Tơ:*

UBND tỉnh đã bố trí 7.000 triệu đồng để khắc phục sạt lở dự án ĐCĐC Làng Mâm, xã Ba Bích và tuyến đường vào khu ĐCĐC này, UBND huyện (*chủ đầu tư*) đã tổ chức thực hiện hoàn thành; hiện nay đã có 46 hộ/49 hộ đã vào ở ổn định, còn 3 hộ đã chuyển hộ khẩu đến huyện Minh Long cư trú; địa phương đã cấp Giấy quyền sử dụng đất ở cho các hộ thụ hưởng; đã hỗ trợ đời sống, sản xuất cho các hộ dân theo quy định.

## **II. Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục**

### **1. Những tồn tại, hạn chế**

- Các dự án ĐCĐC tập trung được đầu tư trong những năm qua đều có tiến độ thực hiện rất chậm. Một số dự án không xây dựng đủ các công trình thiết yếu đã được phê duyệt.

- Một số dự án sau khi đầu tư bị sạt lở, phải mất thời gian và kinh phí để khắc phục; dự án Đồng Tranh ở Minh Long đến nay chưa khắc phục sạt lở, chưa đóng điện cho người dân đã vào ở để sinh hoạt.

- Vì tiến độ thực hiện xây dựng CSHT chậm nên nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện chính sách hỗ trợ đối với hộ vào ở tại các dự án ĐCĐC đã bị thu hồi, nên hiện nay các địa phương đang gặp khó khăn trong việc đưa các hộ dân vào ở trong khu ĐCĐC tập trung đã được xây dựng hoàn thành.

### **2. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế**

- Nguồn kinh phí Trung ương bố trí để đầu tư các dự án (*do huyện làm chủ đầu tư trước đây*) còn hạn chế; công tác lồng ghép các nguồn vốn gặp khó khăn; các dự án do huyện làm chủ đầu tư được phê duyệt từ năm 2009 đến năm 2014, 2015 mới đầu tư nên bị tác động của trượt giá đã ảnh hưởng đến việc đầu tư hoàn chỉnh các hạng mục của dự án.

- Địa hình ở vùng đồng bào DTTS và miền núi phức tạp, thời tiết khắc nghiệt, mưa lớn kéo dài dẫn đến một số công trình bị sạt lở.

- Đối tượng thụ hưởng chính sách được phê duyệt từ năm 2009, đến nay không còn phù hợp, một số địa phương chậm xét chọn đối tượng thụ

hưởng; một số hộ chưa có kinh phí hỗ trợ nên chưa đủ điều kiện kinh tế để vào khu ĐCĐC tập trung, vì vậy nhiều dự án chưa đủ số lượng hộ quy định.

- Năng lực làm chủ đầu tư của Ban Dân tộc yếu, thiếu kinh nghiệm, không có chuyên môn; Ban Quản lý các dự án xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh là đơn vị tư vấn quản lý dự án của Ban Dân tộc nhưng chưa tích cực trong việc hỗ trợ, tham mưu quản lý dự án cho chủ đầu tư; thiếu kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị thi công thực hiện; một số nhà thầu chây ì không thực hiện dự án theo cam kết.

- Ban Dân tộc khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh nhưng một số sở, ngành liên quan chưa tích cực phối hợp, hỗ trợ trong việc khắc phục sạt lở dự án Đồng Tranh ở xã Long Mai.

### **3. Giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế:**

- Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục phối hợp với các sở ngành và địa phương tham mưu UBND cho chủ trương khắc phục sạt lở của dự án ĐCĐC tập trung Đồng Tranh, thôn Mai Lãnh Hạ, xã Long Mai, huyện Minh Long và thực hiện bồi thường, thu hồi đất xây dựng trụ điện 22kv và hành lang lưới điện 22kv để bổ sung hồ sơ cho Điện lực Quảng Ngãi đóng điện tại dự án này.

- Tiếp tục phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí sự nghiệp hỗ trợ cho các hộ đồng bào DTTS vào ở tại các dự án định canh, định cư tập trung đã hoàn thành.

- UBND các huyện tiếp tục rà soát đối tượng thụ hưởng chính sách để thực hiện định canh định cư tại các dự án hoàn thành. Thực hiện việc cấp Giấy quyền sử dụng đất ở cho các hộ thụ hưởng theo quy định.

### **III. Đề xuất, kiến nghị**

#### **1. Đối với HĐND - UBND tỉnh:**

- Kính đề nghị UBND tỉnh sớm có ý kiến chỉ đạo việc khắc phục sạt lở của dự án ĐCĐC tập trung Đồng Tranh, thôn Mai Lãnh Hạ, xã Long Mai, huyện Minh Long và thực hiện bồi thường, thu hồi đất xây dựng trụ điện 22kv và hành lang lưới điện 22kv để bổ sung hồ sơ cho Điện lực Quảng Ngãi đóng điện tại dự án.

- Kính đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí sự nghiệp hỗ trợ cho các hộ đồng bào DTTS vào ở tại các dự án định canh, định cư tập trung đã hoàn thành (*theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 779/UBND-KT ngày 28/02/2020*).

- Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét bố trí kinh phí để nộp phí và lệ phí địa chính; nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa tại các dự án ĐCĐC tập trung do Ban Dân tộc tỉnh thực hiện theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường với tổng số tiền là 12,651 triệu đồng (*Ban Dân tộc tỉnh đã báo cáo đề xuất tại văn bản số 449/BDT-CSDT ngày 14/8/2020*).



### **3. Đối với UBND các huyện:**

- Chỉ đạo UBND các xã xét chọn đối tượng đủ tiêu chí quy định để đưa vào khu ĐCĐC tập trung đủ số lượng được duyệt; thực hiện hỗ trợ đối tượng định canh, định cư trong lúc chưa có kinh phí hỗ trợ.

- Đề nghị UBND huyện Minh Long tiếp tục phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh trong việc đề xuất khắc phục sạt lở của dự án ĐCĐC tập trung Đồng Tranh, thôn Mai Lãnh Hạ, xã Long Mai và thực hiện bồi thường, thu hồi đất xây dựng trụ điện 22kv và hành lang lưới điện 22kv của dự án này.

Ban Dân tộc tỉnh kính báo cáo./.

***Nơi nhận:***

- Ban Dân tộc HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Ban;
- Các phòng thuộc Ban;
- Lưu: VT.

**KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Thế Nhân**